




หนา้ 1 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖5 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
................................................... 

 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมยง ชาวนา ประธานสภาฯ สมยง ชาวนา  
2 นายสินชัย หาญศรี รองประธานสภาฯ สินชัย หาญศรี  
3 นางดรุณณี นาดี เลขานุการสภาฯ ดรุณณี นาดี  
4 นางเปรมฤดี ตระกูลสันติรัตน์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ เปรมฤดี ตระกูลสันติรัตน์  
5 นายส าราญ กลางพิมาย สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ส าราญ กลางพิมาย  
6 นายอรุณ ใจสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ อรุณ ใจสูงเนิน  
7 นางสาวสุวีนา ศรีบุญเรือง สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ สุวีนา ศรีบุญเรือง  
8 นายบริสุทธิ์ ชาวสวน สมาชิกสภา อบต. ม. ๕ บริสุทธิ์ ชาวสวน  
9 นางส ารวย โขสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ ส ารวย โขสันเทียะ  

10 นายประทวน เทศแก้ว สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ ประทวน เทศแก้ว  
11 นางสาวสุกัญญา ศรีบุดดา สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ สุกัญญา ศรีบุดดา  

12 นายณรงค์ จันทร์พรม สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑ ณรงค์ จันทร์พรม  
13 นายเสถียร ประวันนา สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๓ เสถียร ประวันนา  
14 นางนุจรี คิดถาง สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ นุจรี คิดถาง  

ผู้มาประชุม 14   คน 
ผู้ขาดประชุม   -   คน 

 ผู้ลาประชุม   - คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้ 2 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี นายก อบต.บัวใหญ่ สุกัญญา  ชัยศรี  

2 นายบุญสวย  อยู่บุรี รองนายก อบต.บัวใหญ่ บุญสวย  อยู่บุรี  

3 นายสมปอง  ช้างสาร รองนายก อบต.บัวใหญ่ สมปอง  ช้างสาร  
4 นายบุญเรือง  คอกสี เลขานุการ นายก อบต.บัวใหญ่ บุญเรือง  คอกสี  
5 นายพล  ไพงาม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 พล  ไพงาม  
6 นางสาวราตรี  มีภู่ นักวิชาการเงินและบัญชี ราตรี  มีภู่  
7 นายบุญชู  โชยจอหอ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 บุญชู  โชยจอหอ  
8 นางบุญพา  วาลีประโคน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บุญพา  วาลีประโคน  
9 นางสาวพัชรี  กลางพิมาย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 พัชรี  กลางพิมาย  

10 นายไสว  ทิพอาราม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ไสว  ทิพอาราม  
11 นายบ ารุง  ขาวหนู ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 บ ารุง  ขาวหนู  
12 นายวิศิษฐ์  วิศวเลิศทรัพย์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ วิศิษฐ์  วิศวเลิศทรัพย์  
13 นายค าพันธ์  อาสานอก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ค าพันธ์  อาสานอก  
14 นายวิเศษ  มะโนรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 วิเศษ  มะโนรัมย์  
15 นายชัยยัณต์  คงมา นักทรัพยากรบุคคล ชัยยัณต์  คงมา  
16 นายอนุสรณ์  อัศวเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุสรณ์  อัศวเสนา  
17 นายเสวียน  หมั่นกิจ หัวหน้าส านักปลัด เสวียน  หมั่นกิจ  
18 นางประนอม  เจริญศรีเศรษฐ์ รองปลัด อบต.บัวใหญ่ ประนอม  เจริญศรีเศรษฐ์  
19 นางธัญญาวรรณ  อยู่เย็น ผู้อ านวยการกองคลัง ธัญญาวรรณ  อยู่เย็น  
20 นายสุภาพ  วงค์อ ามาตร ผู้อ านวยการกองช่าง สุภาพ  วงค์อ ามาตร  

 
เริ่มประชุม เวลา  09.30  น. 
 

เมื่อถึงก าหนดเวลาเปิดการประชุม นางดรุณณี  นาดี เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งใหส้มาชิกสภาฯ และ 
ผู้เข้าร่วมประชุม/ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมเข้าห้องประชุม พร้อมได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม ซึ่งเมื่อครบองค์
ประชุมแล้วได้เรียนเชิญ นายสมยง  ชาวนา ประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระศรีรัตนตรัย เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการ 
ประธานสภาฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
นายสมยง  ชาวนา - ไม่มี 
  ประธานสภาฯ   
 
 
 
 



หนา้ 3 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 
   เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖5 
นายสมยง  ชาวนา  - ในระเบียบวาระที่ ๒ นี้ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ร่วมตรวจสอบส าเนา 
  ประธานสภาฯ เอกสารรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที ่3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 เมื่อวันที่ 

15 สิงหาคม 2565 อีกครั้งก่อนที่ผมจะขอมติที่ประชุมครับ 
นายสมยง  ชาวนา - มีสมาชิกท่านใด จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนไหนหรือไม่ครับ ก่อนที่กระผมจะขอมติ 
  ประธานสภาฯ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5  

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เมื่อผู้เข้าประชุมทุกท่านได้ตรวจสอบ 
เอกสารบันทกึรายงานการประชุมดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมในการ 
รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 เมื่อวันที่  
15 สิงหาคม 2565 ครบถ้วนและถูกต้อง ไดโ้ปรดยกมือ 

มตทิี่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 

ผู้มาประชุม 14   คน 
รับรอง  11   เสียง 
งดออกเสียง   3   เสียง 

  ไมร่ับรอง         ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
นายสมยง  ชาวนา 3.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 
   ประธานสภาฯ  ครั้งที่ 21 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) จ านวน 9 รายการ ขอเชิญรองปลัด อบต.บัวใหญ่ รักษา 

ราชการแทน ปลัด อบต.บัวใหญ่ ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ โดยต าแหน่ง ชี้แจง 
รายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้รับทราบ ขอเชิญครับ 

นางประนอม  เจริญศรีเศรษฐ์ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน  
  รองปลัด อบต.บัวใหญ่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดย 

การโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ มี 
ภารกิจที่ต้องด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จึงขอความ 
เห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖5 ครัง้ที่ 21 
(ตั้งจ่ายรายการใหม่) จ านวน 9 รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ส านักปลัด 
โอนลด 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ 2,432,880  
บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ 
ก่อนโอน 281,396.45 บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบหกบาทสี่สิบห้า 
สตางค์) ขอโอนลดครั้งนี้ 120,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 161,396.45  
บาท 
 
 
 



หนา้ 4 

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณอนุมัติ 1,673,520 บาท (หนึ่งล้านหก 
แสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 147,398  
บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้ 30,000  
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 117,398 บาท 
3. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการ 
พัฒนาฐานข้อมูลการบริการเบ็ดเสร็จ (E-Smart- service) ของ อบต.บัวใหญ่  
งบประมาณอนุมัติ 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อน 
โอน 41,912 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบสองบาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้ 40,000  
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 1,912 บาท 
4. แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการ 
ส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณอนุมัติ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้  
30,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 3,000 บาท 
5. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการ 
พัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณอนุมัต ิ50,000  
บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  
ขอโอนลดครัง้นี้ 50,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0 บาท 
6. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร หมวด 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณอนุมัติ 814,680  
บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
262,590 บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้  
200,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 62,590 บาท 
7. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวด 
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา งบประมาณอนุมัติ  
183,950 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ขอโอนเพิ่ม  
337,871 บาท เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ณ ปัจจุบัน  
174,746 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้  
170,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 4,746 บาท 
8. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  
(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น งบประมาณอนุมัติ  
196,800 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อน 
โอน 136,800 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้  
130,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 6,800 บาท 
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9. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบบุคลากร หมวด 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ งบประมาณ 
อนุมัติ 352,080 บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันแปดสิบบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ 
ก่อนโอน 74,316.77 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยสิบหกบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ขอโอน 
ลดครั้งนี้ 70,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 4,316.77 บาท 
10. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบด าเนินงาน  
หมวดค่าตอบแทนประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งบประมาณ 
อนุมัติ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 10,000 บาท  
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้ 10,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0 บาท 

รวมขอโอนลดทั้งสิ้น 850,000 บาท 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ  
แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน ซ่ึงเป็นรถยนต์ ที่มีคุณสมบตัิเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
“ตราสลากเขียว” ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จ่าย ขออนุมัติโอนเพิ่มครั้งนี้ 850,000 บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 850,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ จ านวน 1 คัน ซ่ึงเป็นรถยนต์ ที่ม ี
คุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “ตราสลากเขียว” 

   โอนลด 
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทัว่ไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง งบประมาณอนุมัติ 132,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสอง 
พันบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 26,871 บาท (สองหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ด 
สิบเอ็ดบาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้ 16,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 10,871  
บาท 

      รวมขอโอนลดทั้งสิ้น  16,000 บาท 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 11.5 นิ้ว เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 2  
แรงม้า จ านวน 2 เครื่อง ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จ่าย ขออนุมัติโอนเพิ่มครั้งนี้ 16,000  
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 16,000 บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์  
ขนาด 11.5 นิ้ว เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 2 แรงม้า จ านวน 2 เครื่อง 
โอนลด 
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบด าเนินงาน  
หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน งบประมาณอนุมัติ 48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพัน 
บาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ขอ 
โอนลดครั้งนี้ 5,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 11,000 บาท 
   รวมขอโอนลดทั้งสิ้น  5,000 บาท 
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ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
3. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ ขนาด 25 ลิตร จ านวน 2 เครื่อง ซ่ึง 
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จ่าย ขออนุมัติโอนเพิ่มครั้งนี้ 5,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลัง 
โอน 5,000 บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ ขนาด 25 ลิตร จ านวน 2  
เครื่อง 
โอนลด 
4. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบด าเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณอนุมัติ  
30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 30,000 บาท (สาม 
หมื่นบาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้ 19,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 11,000 บาท 
   รวมขอโอนลดทั้งสิ้น  19,000 บาท 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
4. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 2 เครื่อง ซึ่งไม่ได้ตั้ง 
งบประมาณไว้จ่าย ขออนุมัตโิอนเพิ่มครั้งนี้ 19,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
19,000 บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 2 เครื่อง 
โอนลด 
1. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบด าเนินงาน  
หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งบประมาณอนุมัติ 300,000  
บาท (สามแสนบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 114,950 บาท (หนึ่งแสนหนึ่ง 
หมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้ 110,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 
หลังโอน 4,950 บาท 
2. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบด าเนินงาน  
หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณอนุมัติ 20,000 บาท (สองหมื่น 
บาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ขอโอนลด 
ครั้งนี้ 12,700 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 7,300 บาท 
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบด าเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่นๆ โครงการออกเยี่ยมพบประชาชนต าบลบัวใหญ่ งบประมาณอนุมัติ  
50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 50,000 บาท (ห้าหมื่น 
บาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้ 50,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0 บาท 
   รวมขอโอนลดทั้งส้ิน  172,700 บาท 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
5. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง 
ต่างๆ โครงการปรับปรุงห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บัวใหญ่ ซึ่งไม่ได้ต้ัง 
งบประมาณไว้จ่าย ขออนุมัตโิอนเพิ่มครั้งนี้ 172,700 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
172,700 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
อบต.บัวใหญ่ 
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กองช่าง 
โอนลด 
1. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่นๆ โครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับผังเมืองรวมบัวใหญ่ งบประมาณอนุมัติ  
20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 20,000 บาท (สอง 
หมื่นบาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้ 20,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0 บาท 
2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการจ้างนักเรียนท างานในช่วงปิดภาคเรียน  
งบประมาณอนุมัติ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
31,000 บาท (สามหมืน่หนึ่งพันบาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้ 23,100 บาท งบประมาณ 
คงเหลือหลังโอน 7,900 บาท 

รวมขอโอนลดทั้งสิ้น  43,100 บาท 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ประเภทคา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมแซม 
ถนนหินคลุก บ้านป่าตอง หมู่ที่ 1 จากบ้านนายอินทร์ ถึงบ้านนายเบิ้ม ซึ่งไม่ได้ตั้ง 
งบประมาณไว้จ่าย ขออนุมัติโอนเพิ่มครั้งนี้ 43,100 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
43,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซอ่มแซมถนนหินคลุก บ้านป่าตอง หมู่ที่ 1 จากบ้านนาย 
อินทร์ ถึงบ้านนายเบิ้ม 
โอนลด 
1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบด าเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่นๆ โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด งบประมาณอนุมัติ 150,000  
บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 50,000 บาท (ห้าหมื่น 
บาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้ 50,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0 บาท 
2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่ น งบ

ด าเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่นๆ โครงการงานฉลองชัยท้าว สุรนารีประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ งบประมาณ 
อนุมัติ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 28,600 บาท  
(สองหมื่นแปดพันหกรอ้ยบาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้ 26,800 บาท งบประมาณคงเหลือ 
หลังโอน 1,800 บาท 
   รวมขอโอนลดทั้งสิ้น  76,800 บาท 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านห้วยโจด  
หมู่ที่ 6 จากบ้านนางสุพิน ณีสันเทียะ ถึงบ้านนายอนัน อาจธานี ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณ 
ไว้จ่าย ขออนุมัติโอนเพ่ิมครั้งนี้ 76,800 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 76,800 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดิน บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 6 จากบ้านนางสุพิน ณีสันเทียะ ถึง 
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บ้านนายอนัน อาจธานี 
โอนลด 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  
ประเภทค่าตอบแทนประธาน/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิน่ งบประมาณอนุมัติ 2,577,600 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ด 
พันหกร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 187,455 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่น 
เจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้ 74,700 บาท งบประมาณคงเหลือหลัง 
โอน 112,755 บาท 
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภท 
ค่าเช่าบ้าน งบประมาณอนุมัติ 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 134,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ขอโอน 
ลดครั้งนี้ 110,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 24,000 บาท 
   รวมขอโอนลดทั้งสิ้น  184,700 บาท 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล.  
บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 7 จากสามแยกบ้านนายเอ้ียง ไปคุ้มหนองบน ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณ  
ไว้จ่าย ขออนุมัติโอนเพิ่มครั้งนี้ 184,700 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 184,700  
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 7 จากสามแยกบ้านนายเอ้ียง  
ไปคุ้มหนองบน 
โอนลด 
4. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ 1,466,340  
บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
305,440.64 บาท (สามแสนห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทหกสิบสี่สตางค์) ขอโอนลดครั้งนี้  
179,700 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 125,740.64 บาท 
   รวมขอโอนลดทั้งสิ้น  179,700 บาท 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคึมม่วง หมู่ที่ 13  
จากบ้านคึมม่วง ถึงบ้านห้วยแคน ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จ่าย ขออนุมัติโอนเพิ่มครั้งนี้  
179,700 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 179,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง 
ถนน คสล. บ้านคึมม่วง หมู่ที่ 13 จากบ้านคึมม่วง ถึงบ้านห้วยแคน 

นายสมยง  ชาวนา  - ขอขอบคุณ รองปลัด อบต.บัวใหญ่ รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บัวใหญ่ ในฐานะเจ้าหน้าที ่
  ประธานสภาฯ  งบประมาณ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ได้รับทราบ  

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด สงสัยหรือสอบถามอีกหรือไม่ ก่อนที่ผมจะขอมติในที่ประชุมให้ความ 
เห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณฯ ครั้งที่ 21 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) จ านวน 9 รายการ  
ขอเชิญครับ 

นายณรงค์  จันทร์พรม - มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการโอนลดโอนเพ่ิมงบประมาณ จ านวน 3 รายการ ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้  
(สมาชิก อบต. หมูท่ี ่11) และขอโอนลด เหลือ 0 บาท จะส่งผลกระทบหรือไม ่
   - ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ เช่น จัดซื้อเลื่อยยนต์ เครื่องตัดหญ้า  
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อย่างละ 2 เครื่อง  เครื่องไม่ทราบจะได้ครุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพหรือไม่ ขอขอบคุณครับ 
นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี - ขออนุญาตชี้แจง เนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2565 ดังนั้น การขอ 
     (นายก อบต.)  โอนลด หรือโอนเพ่ิม รายการคงเหลือ 0 บาท นั้น จะไม่ได้ด าเนินการแล้ว หากงบประมาณ 

รายการใดคงเหลือก็จะตกเป็นเงินสะสม ซึ่งงบประมาณที่ อบต. เหลืออยู่ เราได้ค านวณแล้วว่า 
มีเพียงพอที่จะน ามาโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้อง 
ประชาชน ส่วนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีท่านสมาชิกได้สอบถามมานั้น ในการจัดซื้อเลื่อยยนต์  
เครื่องตัดหญ้า ซึ่งก็เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หากครุภัณฑ์ใดไม่ปรากฏในบัญชี 
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์นั้น ก็จะอ้างอิงราคาตามท้องตลาด ขอขอบคุณค่ะ 

นายสมยง  ชาวนา  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด สงสัยหรือสอบถามอีกหรือไม่ ก่อนที่ผมจะขอมติในที่ประชุมให้ความ 
  ประธานสภาฯ   เห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณฯ ครั้งที่ 21 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) จ านวน 9 รายการ  

ถ้าไม่มีผู้ใดสงสัยหรือสอบถาม ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
ขอเชิญครับ 

นางดรุณณี  นาดี  - ตรวจจ านวนสมาชิกสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ   ผู้มาประชุม 14   คน (ครบองค์ประชุม) 

ไม่มาประชุม    -   คน 
นายสมยง  ชาวนา - สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นสมควรให้ความเห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย  
  ประธานสภาฯ  ประจ าปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 21 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) จ านวน 9 รายการ 

ได้โปรดยกมือ 
มตทิีป่ระชุม  - มีมติเห็นชอบ ผู้มาประชุม 14   คน 

รับรอง  11   เสียง 
งดออกเสียง   3   เสียง 

     ไม่รับรอง         ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ 
นายสมยง  ชาวนา - ในระเบียบวาระที่ 4 กระผมจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
  ประธานสภาฯ  ทุกท่าน อยากจะเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น ในเรื่องต่างๆ ขอเชิญครับ 
นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี - สืบเนื่องจากช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน การลงไปด าเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน 
     (นายก อบต.) ให้กับพ่ีน้องประชาชนในในแต่หมู่บ้าน อบต. ของเรา ก็ได้ทยอยลงไปให้ความช่วยเหลือ  

จึงขอน าเรียนชี้แจงที่ผ่านมา อบต.บัวใหญ่ ได้ประสาน ในเรื่องของการใช้เครื่องจักร จาก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มาด าเนินการขุดลอกวัชพืชให้กับ บ้านหนองตะไก ้ 
หมู่ที่ 7 และบ้านท่าเนิน หมู่ที่ 4 หลังจากนี้ก็ขอฝากผู้น าหมู่บ้านให้ช่วยกันดูแลแหล่งน้ า  
ไม่ให้มีวัชพืชมาปกคลุมเป็นจ านวนมาก และบ้านหนองพะเนียด หมู่ที่ 3 ซึ่ง อบต. ก็ได้ 
สนับสนุนน้ ามันในการสูบน้ าเข้าสระหมู่บ้าน ส่วนเรื่องขอความอนุเคราะห์หินคลุกที่ท่าน 
ได้ร้องทุกข์เข้ามานั้น ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จึงอยากให้รอ 
กันอีกสักนิด ซึ่งหมู่บ้านใดที่จะขอเพ่ิมเติมนั้นก็ต้องรอครั้งต่อไป 

   - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน สายบ้านโนนพลวงเชื่อมต่อบ้าน 
อ้อยช้างต าบลกุดจอก ขณะนี้ทางแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศ 
จัดซื้อจัดจ้าง และจะได้ผู้รับจ้างเร็วๆ นี้ ในระยะทาง 1,500 กิโลเมตร ซึ่งยังไม่เชื่อมต่อ 
ต าบลกุดจอก ยังขาดอีกประมาณ 400 เมตร ซึ่งก็ถือเป็นงบประมาณจ านวนมาก  
8,648,400 บาท และส่วนที่เหลืออีก 400 เมตร ก็จะประสานขอสนับสนุนงบประมาณ 
ให้มาด าเนินการจนตลอดสาย ขอขอบคุณค่ะ 
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นายสมยง  ชาวนา - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอหรือแสดงความคิดเห็น อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
  ประธานสภาฯ 
นายส าราญ  กลางพิมาย - ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร ที่ได้ช่วยผลักดันโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านโนนพลวง ถึง 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2) บ้านอ้อยช้างต าบลกุดจอก ซึ่งพ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้านก็ได้รอถนนเส้นนี้มาเป็น 

ระยะเวลา 10 ปีด้วยกัน ซึ่งพ่ีน้องประชาชนที่ได้ทราบข่าว ก็ฝากขอบคุณมายังคณะ 
ผู้บริหาร ขอบคุณครับ 

นางส ารวย  โขสันเทียะ - ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร อบต.บัวใหญ่ ที่ได้อนุมัติโครงการดีๆลงสู่ บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 7 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7) เช่น โครงการขุดลอกวัชพืช ขอขอบคุณค่ะ 
นางสาวสุกัญญา  ศรีบุดดา - ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ที่ได้ลงไปพัฒนาหมู่บ้าน บ้านดอนฆ่าเสือ หมู่ที่ 9 พ่ีน้อง 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9) ประชาชนในหมู่บ้านรู้สึกดีใจ และขอความอนุเคราะห์ท่อระบายน้ า บริเวณศาลปู่ตา ที่ได ้

ร้องทุกข์มา แล้วนั้น ไม่ทราบว่าถึงข้ันตอนไหนแล้ว ขอขอบคุณค่ะ 
นายสมปอง  ช้างสาร -  เรื่อง ท่อระบายน้ า ผมได้ประสานกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรียบร้อยแล้ว 
  (รองนายก อบต.) จะด าเนินการน าท่อไปยังจุดดังกล่าว จ านวน 20 ท่อน ซึ่งจะด าเนินการวันใดให้ก าหนด 

และประสานกับผู้ว่าจ้างให้เรียบร้อย และช่วยประสานมายัง อบต. ด้วย ขอขอบคุณครับ 
นางสาวสุวีนา  ศรีบญุเรือง - อยากฝากคณะผู้บริหาร แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่ไปตรวจสอบถนน บริเวณทางโค้ง 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4) ไปทางวัดท่าเนิน ถนนเกิดการช ารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งได้เคยน ายางมะตอยไป 

ซ่อมแซมแล้วแต่ไม่ดีข้ึนท าให้ช ารุดเสียหายมากกว่าเดิม จึงอยากให้ออกไปส ารวจให้ด้วย  
และถนนบริเวณตลาดนัดโคกระบือ เกิดการช ารุดเสียหายเป็นจ านวนมาก และถนน 
บริเวณหลังโรงพยาบาลบัวใหญ่อีกหนึ่งจุด ขอขอบคุณค่ะ 

นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี - เรื่อง ถนนที่เกิดการช ารุดเสียหาย สมาชิกสภาฯ ท่านใด ที่อยากจะให้ อบต.บัวใหญ่  
     (นายก อบต.) แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน ขอความอนุเคราะห์ถ่ายภาพ 

แล้วส่งมายัง อบต.บัวใหญ่ เพ่ือที่จะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องออกไปด าเนินการส ารวจตามจุดที่ 
ได้ร้องทุกข์เข้ามา ส่วนถนนบริเวณตลาดนัดโคกระบือนั้น อาจจะต้องรอด าเนินการอีกสัก 
พักหนึ่ง เพราะเนื่องจากถนนเส้นนั้นจะต้องด าเนินการปรับปรุงตลอดทั้งสาย ซึ่งต้องใช้ 
งบประมาณเป็นจ านวนมาก และส่วนถนนทางโค้งไปวัดท่าเนิน ขอความอนุเคราะห์ 
ถ่ายภาพแล้วส่งมายัง อบต. ด้วย เพ่ือที่จะได้ออกไปส ารวจให้ตรงจุด ขอขอบคุณค่ะ 

นายสมยง  ชาวนา - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอหรือแสดงความคิดเห็น อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
  ประธานสภาฯ 
นางสาวพัชรี  กลางพิมาย - ดิฉัน ขอเป็นตัวแทนของชาวบ้าน บ้านโนนพลวง หมู่ที่ 2 ขอขอบคุณท่านนายก และ 
   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 คณะผู้บริหารทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันผลักดันโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านโนนพลวง  

เชื่อมต่อบ้านอ้อยช้างต าบลกุดจอก ซึ่งพ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้าน บ้านโนนพลวง หมู่ที่ 2  
รู้สึกดีใจมากที่ไดท้ราบข่าว ขอขอบคุณค่ะ 

นายณรงค์  จันทร์พรม - ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ที่ได้อนุมัติโครงการจัดท าตะแกรงท่อระบายน้ า แต่ก็เกิด 
(สมาชิก อบต. หมู่ที ่11) ปัญหาใหม่ข้ึนมาอีก เนื่องจากดินอุดตันท่อระบายน้ า ซึ่งเมื่อวานฝนตกหนัก กระผมได้อยู่ 

บริเวณจุดนั้นจึงได้ถ่ายภาพ เนื่องจากน้ าไหลมาเป็นจ านวนมาก ท่อระบายน้ าดังกล่าวรับ 
น้ าไม่ไหว ท าให้ล้นมาบริเวณจุดถนนเกิดน้ าท่วมขัง กระผมจึงได้ปรึกษากับผู้น าหมู่บ้าน  
วันที่ 26 กันยายน 2565 จะท าการขุดลอกท่อระบายน้ า และจะขอความอนุเคราะห์ 
รถบรรทุกน้ า อบต.บัวใหญ่ ฉีดน้ าล้างท่อระบายน้ า 
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- ไฟฟ้าส่องสว่าง ทางลงบ้านน้ าอ้อม หมู่ที่ 11 บริเวณระเบียงน้ ารีสอร์ท ซึ่งจุดดังกล่าว 
จะเป็นไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองบัวใหญ่ จึงอยากให้ อบต.บัวใหญ่  
ประสานไปยังกองช่างเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ให้ออกมาด าเนินการซ่อมแซมด้วย เนื่องจาก 
ไฟฟ้าดับมาเป็นเวลา 4 สัปดาห์แล้ว ขอขอบคุณครับ 

นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี - เรื่อง ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณตลาดสุวรรณเกลียวทอง ขอมอบให้ผู้อ านวยการกองช่าง 
     (นายก อบต.) ประสานไปยังกองช่างเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ให้ออกมาด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมด้วย  

และเรื่องขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ าก็ให้แจ้งมายังรองนายก อบต.บัวใหญ่ เพื่อที่จะ 
ได้ประสานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ไปด าเนิน 
กิจกรรมดังกล่าว ขอขอบคุณค่ะ 

นายอรุณ  ใจสูงเนิน - ขอขอบคุณท่านนายก ที่สนับสนุนค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการสูบน้ าเข้าสระน้ าประปา 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3) บ้านหนองพะเนียด หมู่ที่ 3 ณ ตอนนี้ได้ประมาณ 80% แล้ว 

- ขอขอบคุณ เรื่อง ยางมะตอยส าเร็จรูป จ านวน 20 ถุง เพ่ือน าไปซ่อมแซมถนนที่ช ารุด 
เป็นหลุมเป็นบ่อ และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้ถนน 
สัญจรไปมา ขอขอบคุณครับ 

นางนุจรี  คิดถาง  - ขอขอบคุณท่านนายก ที่ได้ออกไปจัดท าโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอ านวย 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14) ความสะดวกผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัยประจ าปี 2565 บ้านนางตุ้ม ชาวสวน  

โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 
นครราชสีมา ขอขอบคุณค่ะ 

นายสมยง  ชาวนา - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอหรือแสดงความคิดเห็น อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
  ประธานสภาฯ 
นายพล  ไพงาม  - ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ทุกท่าน ที่ได้ด าเนินการติดกระจกโค้งจราจร บริเวณทางแยก 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 เพ่ือลดอุบัติเหตุภายในหมู่บ้าน และขอขอบคุณที่ได้สนับสนุนค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการสูบ 

น้ าเข้าสระสระประปาหมู่บ้าน และขอขอบคุณที่ได้ติดตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.  
จากหมู่บ้าน ถึงชุมชนโนนใบบัว เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ขอขอบคุณครับ 

นางดรุณณี  นาดี  - เรื่อง ขอความอนุเคราะห์หินคลุก ซอยแยกคุ้มประปา ไปทางบ้านนางส ารวย ย่านจอหอ 
เลขานุการสภาฯ  ช่วงที่เกิดฝนตกถนนสัญจรไปมาล าบากมาก และซอยคุ้มหนองแก ซึ่งปัจจุบันเป็นถนนดิน 
   และขอความอนุเคราะห์กระจกโค้งจราจร บริเวณสามแยกหน้าวัดบ้านหันเก่า ซ่ึงอาจ 

ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ขอขอบคุณค่ะ 
นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี - เรื่อง โฉนด น.ส.ล. บ้านหนองเพนียด หมู่ที่ 3 นายกขอมอบกองช่างท าหนังสือสอบถาม 
     (นายก อบต.) ไปยังส านักงานท่ีดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ ซึ่งเราได้ท าการรังวัดเป็นที่ 

เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่เอกสารเพียงเท่านั้น 
เรื่อง หินคลุก บ้านหันเก่า หมู่ที่ 12 ต้องรออีกสักพักหนึ่งเนื่องจากขณะนี้อยู่ในขั้นตอน 
ของการจัดซื้อจัดจ้าง ขอขอบคุณค่ะ 

นายวิเศษ  มะโนรัมย์ - ขอความอนุเคราะห์ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านหนองตะไก้ เชื่อมต่อบ้านอ้อยช้าง ต าบล 
 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 กุดจอก เนื่องจากการสัญจรไปมาในเวลากลางคืนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและ 

ทรัพย์สินของผู้ใช้ถนน (บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ) และขอขอบคุณท่านนายก ที่ได้เล็งเห็น 
ความส าคัญโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตะไก้ ไปคุ้มหนองบน 

นายณรงค์  จันทร์พรม - ขอสอบถามมายังคณะผู้บริหาร เรื่อง โครงการศึกษาดูงาน และโครงการจัดการแข่งขัน 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11) กีฬา ไม่ทราบว่าจะได้ด าเนินการหรือไม่ ขอขอบคุณครับ 
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นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี - ขออนุญาตน าเรียน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
     (นายก อบต.) บ้านหนองตะไก้ ไปทางคุ้มหนองบน จะเร่งด าเนินการให้ ส่วนเรื่องขยายเขตไฟฟ้าจาก 

บ้านหนองตะไก ้เชื่อมต่อบ้านอ้อยช้างต าบลกุดจอก นั้น ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ของ อบต.บัวใหญ่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ประสานแผนไปยังองค์การบริหารส่วนต าบล 
จังหวัดนครราชสีมา และได้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
ทั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เราขอรับการสนับสนุนจะสนับสนุนงบประมาณให้เราเมื่อใด  
ส่วนโครงการศึกษาดูงาน และโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เนื่องจากสถานการณ์ที่ผ่านมา 
อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด 2019 เราจึงไม่สามารถด าเนินกิจกรรมได้ และหากในปีนี้ไม่มี 
สถานการณ์ covid เข้ามา ก็จะด าเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาในวันที่ 24 ธันวาคม  
2565 และส่วนโครงการศึกษาดูงานนั้น ก็น่าจะด าเนินการในช่วงต้นปี 2566 จะตอ้งด ู
สถานที่ในการศึกษาดูงานว่าเหมาะกับการที่จะมาด าเนินการในเขตพ้ืนที่ต าบลเราอย่างไร  
จึงขอน าเรียนให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้รับทราบ ขอบคุณค่ะ 

นายสมยง  ชาวนา - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอหรือแสดงความคิดเห็น อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
  ประธานสภาฯ 
นายสินชัย  หาญศร ี - ข้อสอบถามท่านนายก เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง ไม่ทราบว่ามีงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ  
รองประธานสภาฯ ก่อสร้าง เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลบัวใหญ่ 

หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น ถนนบ้านห้วยโจดนั้นจะใช้ยางมะตอยส าเร็จรูปก็ไม่เหมาะสม  
เนื่องจากถนนเกิดการช ารุดเสียหายเป็นหลุมขนาดใหญ่จ านวนมาก 

   - วางท่อระบายน้ า บริเวณหน้าบ้านนายสุพรรณ ขอความอนุเคราะห์ออกส ารวจและเร่ง 
ด าเนินการวางท่อให้ด้วย เนื่องจากบริเวณดังกล่าวน้ าท่วมขังไม่มีทางระบายน้ า 
ขอขอบคุณครับ 

นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี - เรื่อง ก่อสร้างถนนหินคลุก เปลี่ยนเป็นก่อสร้างถนนดิน เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 
     (นายก อบต.) ซึ่งเราก็ต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนในแต่ละหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ 

ต าบลบัวใหญ่เป็นจ านวนมาก และส่วนถนนดินตรงนั้น จะด าเนินการวางท่อระบายน้ า  
จ านวน 2 จุด จะตลอดสายหรือไม่นั้นกองช่างได้ออกแบบส ารวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ 
จะต้องด าเนินการตามแบบที่ได้วางไว้ ส่วนเพิ่มเติมนั้นถ้าปีนี้งบประมาณไม่เพียงพอก็จะ 
ขอเป็นปีงบประมาณหน้า จึงขอน าเรียนท่านสมาชิก ส่วนถนนบ้านนายสุพรรณมอบ 
ผู้อ านวยการกองช่าง จุดดังกล่าวเป็นจุดเดียวกันกับที่ถ่ายภาพมาหรือไม่ และในเรื่องของ 
วัสดุก่อสร้าง ขอดูงบประมาณในส่วนที่เหลือก่อน เพ่ือที่จะได้มาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการ 
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน และได้แจ้งผู้อ านวยการ 
กองคลังตรวจสอบงบประมาณเพ่ือมาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเรียนให้ 
สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้รับทราบ ขอขอบคุณค่ะ 

นางดรุณณี  นาดี  - ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับ เรื่อง กระจกโค้งจราจร ที่จะด าเนินการติดตั้งบริเวณ 
เลขานุการสภาฯ  สามแยกหน้าวัดหันเก่า ไม่ทราบว่ามีเหลืออีกหรือไม่ ขอขอบคุณค่ะ 
นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี - เรื่อง กระจกโค้งจราจร เราได้ด าเนินการจัดซื้อมาเพียง 4 ชุด ในปีงบประมาณ 2566 
     (นายก อบต.) จะด าเนินการจัดซื้อและติดตั้งให้กับบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งงานป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยได้ลงพื้นที่ออกส ารวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งงบประมาณท่ีได ้
ต้ังไว้นั้นสามารถจัดซื้อกระจกโค้งจราจรได้เพียง 4 ชุดเท่านั้น จึงน าเรียนให้สมาชิกสภาฯ 
ทุกท่าน ได้รับทราบ ขอขอบคุณค่ะ 

 









หนา้ 1 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖5 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
................................................... 

 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมยง ชาวนา ประธานสภาฯ สมยง ชาวนา  
2 นายสินชัย หาญศรี รองประธานสภาฯ สินชัย หาญศรี  
3 นางดรุณณี นาดี เลขานุการสภาฯ ดรุณณี นาดี  
4 นางเปรมฤดี ตระกูลสันติรัตน์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ เปรมฤดี ตระกูลสันติรัตน์  
5 นายส าราญ กลางพิมาย สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ส าราญ กลางพิมาย  
6 นายอรุณ ใจสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ อรุณ ใจสูงเนิน  
7 นางสาวสุวีนา ศรีบุญเรือง สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ สุวีนา ศรีบุญเรือง  
8 นายบริสุทธิ์ ชาวสวน สมาชิกสภา อบต. ม. ๕ บริสุทธิ์ ชาวสวน  
9 นางส ารวย โขสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ ส ารวย โขสันเทียะ  

10 นายประทวน เทศแก้ว สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ ประทวน เทศแก้ว  
11 นางสาวสุกัญญา ศรีบุดดา สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ สุกัญญา ศรีบุดดา  

12 นายณรงค์ จันทร์พรม สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑ ณรงค์ จันทร์พรม  
13 นายเสถียร ประวันนา สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๓ เสถียร ประวันนา  
14 นางนุจรี คิดถาง สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ นุจรี คิดถาง  

ผู้มาประชุม 14   คน 
ผู้ขาดประชุม   -   คน 

 ผู้ลาประชุม   - คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้ 2 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี นายก อบต.บัวใหญ่ สุกัญญา  ชัยศรี  

2 นายบุญสวย  อยู่บุรี รองนายก อบต.บัวใหญ่ บุญสวย  อยู่บุรี  

3 นายสมปอง  ช้างสาร รองนายก อบต.บัวใหญ่ สมปอง  ช้างสาร  
4 นายบุญเรือง  คอกสี เลขานุการ นายก อบต.บัวใหญ่  ลาป่วย 
5 นายชัชวาลย์  หยิบสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 ชัชวาลย์  หยิบสูงเนิน  
6 นายไสว  ทิพอาราม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ไสว  ทิพอาราม  
7 นายพล  ไพงาม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 พล  ไพงาม  
8 นางประนอม  เจริญศรีเศรษฐ์ รองปลัด อบต.บัวใหญ่ ประนอม  เจริญศรีเศรษฐ์  
9 นางสาวราตรี  มีภู่ นักวิชาการเงินและบัญชี ราตรี  มีภู่  

10 นายวิศิษฐ์  วิศวเลิศทรัพย์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ วิศิษฐ์  วิศวเลิศทรัพย์  
11 นายเสวียน  หมั่นกิจ หัวหน้าส านักปลัด เสวียน  หมั่นกิจ  
12 นายบุญจันทร์  สมบัติไทย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บุญจันทร์  สมบัติไทย  
13 นายสุภาพ  วงค์อ ามาตร ผู้อ านวยการกองช่าง สุภาพ  วงค์อ ามาตร  
14 จ่าเอกสนั่น  จันทะโคตร์ นักจัดการงานทั่วไป สนั่น  จันทะโคตร์  
15 นางวิภาดา  ขอหวนกลาง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ วิภาดา  ขอหวนกลาง  
16 นายอนุสรณ์  อัศวเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุสรณ์  อัศวเสนา  
17 นางธัญญาวรรณ  อยู่เย็น ผู้อ านวยการกองคลัง ธัญญาวรรณ  อยู่เย็น  
18 นายชัยยัณต์  คงมา นักทรัพยากรบุคคล ชัยยัณต์  คงมา  

 
เริ่มประชุม เวลา  09.30  น. 
 

เมื่อถึงก าหนดเวลาเปิดการประชุม นางดรุณณี  นาดี เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งใหส้มาชิกสภาฯ และ 
ผู้เข้าร่วมประชุม/ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมเข้าห้องประชุม พร้อมได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม ซึ่งเมื่อครบองค์
ประชุมแล้วได้เรียนเชิญ นายสมยง  ชาวนา ประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระศรีรัตนตรัย เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการ 
ประธานสภาฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
นายสมยง  ชาวนา - นายวิศิษฐ์  วิศวเลิศทรัพย์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โอนย้าย 
  ประธานสภาฯ  กลับภูมิล าเนา ไปด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ 

บริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้อ านวยการกอง 
การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ได้กล่าวความรู้สึกหรือบอกก าหนดการเกี่ยวกับการโอนย้าย ให้ 
สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้รับทราบ ขอเชิญครับ 

นายวิศิษฐ์  วิศวเลิศทรัพย์ - ตามท่ีผมได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    ผอ.กองการศึกษาฯ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ เมื่อปี 2561 และได้ท างานร่วมกับท่านนายกสุกัญญา  

ชัยศรี และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ เป็นระยะเวลา 5 ปี ด้วยกัน ซึ่งผมก็ได้มี 
โอกาสจะได้โอนย้ายกลับไปท่ีภูมิล าเนา จึงได้น าเรียนปรึกษาท่านนายกว่าจะขอโอนย้าย 



หนา้ 3 

กลับไปทีภู่มลิ าเนา อีกประมาณ 9 ปี กระผมก็จะได้เกษียณอายุราชการ ซึ่งก็จะย้าย 
กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งเดิม ก็คือ ผู้อ านวยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ 
วันนี้กระผมก็ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ที่ได้ให้มอบความรักและ 
ประสบการณ์ในการท างาน และสิ่งใดที่ผมได้กระท าทีไ่ม่ถูกต้อง กระผมก็ต้องขออภัยมา  
ณ ที่นี้ด้วย ซึ่งกระผมจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  
และจึงอยากขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปส่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  
ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ขอขอบคุณครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 
   เมื่อวันที่ 20 กันยายน ๒๕๖5 
นายสมยง  ชาวนา  - ในระเบียบวาระที่ ๒ นี้ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ร่วมตรวจสอบส าเนา 
  ประธานสภาฯ เอกสารรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 เมื่อ

วันที่ 20 กันยายน 2565 อีกครั้งก่อนที่ผมจะขอมติที่ประชุมครับ 
นางสาวสุวีนา  ศรีบุญเรือง - ขออนุญาตแก้ไข หน้าที่ 7 โอนลดแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 
(สมาชิก อบต. หมู่ที ่4) จาก 78,600 บาท ขอแก้ไขเป็น 76,800 บาท เนื่องจากขอโอนลด จ านวน 50,000 บาท 
   และจ านวน 26,800 บาท และในส่วนหน้าที่ 9 ที่ท่านนายก ได้ขอชี้แจงบรรทัดที่ 6  

ข้อความว่า “ซึ่งก็เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หากอนุพันธ์” ขอแก้ไขเป็น  
หาก “ครุภัณฑ์” ขอขอบคุณค่ะ 

นายสมยง  ชาวนา - มีสมาชิกท่านใด จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนไหนหรือไม่ครับ เมื่อทีป่ระชุมทุกท่านได้ 
  ประธานสภาฯ  ตรวจสอบเอกสารบันทกึรายงานการประชุมดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุม 

ในการรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5  
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ครบถ้วนและถูกต้อง ไดโ้ปรดยกมือ 

มตทิี่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 

ผู้มาประชุม 14   คน 
รับรอง  11   เสียง 
งดออกเสียง   3   เสียง 

  ไมร่ับรอง         ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
นายสมยง  ชาวนา ๓.1 การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขอเชิญรองปลัด อบต.บัวใหญ่ รักษาราชการแทน 
   ประธานสภาฯ  ปลัด อบต.บัวใหญ่ ไดช้ี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้สมาชิก 

สภาฯ และผู้เขา้ร่วมประชุมทุกทา่น ได้รับทราบ ขอเชิญครับ 
นางประนอม  เจริญศรีเศรษฐ์ - สืบเนื่องจากการประชุมสภาฯ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ได้ขออนุมัติ 
  รองปลัด อบต.บัวใหญ่ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งยัง 

ไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก 
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีที่มรีายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  
โดยจะขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมป ีทัง้สิ้น จ านวน 9 โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 



หนา้ 4 

ส านักปลดั 
1. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 

จ านวน 1 คัน ซ่ึงเป็นรถยนต์ ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “ตราสลากเขียว” 
2. จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 11.5 นิ้ว เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 2 แรงม้า 

จ านวน 2 เครื่อง 
3. จัดซื้อเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ ขนาด 25 ลิตร จ านวน 2 เครือ่ง 
4. จดัซ้ือเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 2 เครื่อง 
5. โครงการปรับปรุงห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บัวใหญ่ 
กองช่าง 
1. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านป่าตอง หมู่ที่ 1 จากบ้านนายอินทร์ ถึง

บ้านนายเบิ้ม 
2. โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 6 จากบ้านนางสุพิน ณสีันเทียะ  

ถึงบ้านนายอนัน อาจธานี 
3. โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 7 จากสามแยกบ้านนายเอ้ียง 

ไปคุ้มหนองบน 
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคึมม่วง หมู่ที่ 13 จากบ้านคึมม่วง 

ถึงบ้านห้วยแคน 
นายสมยง  ชาวนา - ขอขอบคุณ ท่านรองปลัด ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี มีสมาชิก 
  ประธานสภาฯ  สภาฯ ท่านใด สงสัยหรือสอบถามอีกหรือไม่ ก่อนที่ผมจะขอมติในท่ีประชุมให้ความ  

เห็นชอบการขอกันเงนิไว้เบิกเหลื่อมปี มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
ถ้าไม่มีผู้ใดสงสัยหรือสอบถาม ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมก่อน

ลงมติ ขอเชิญครบั 
นางดรุณณี  นาดี  - ตรวจจ านวนสมาชิกสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ   ผู้มาประชุม 14   คน (ครบองค์ประชุม) 

ไม่มาประชุม    -   คน 
นายสมยง  ชาวนา - สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นสมควรให้ความเห็นชอบการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  
  ประธานสภาฯ  ได้โปรดยกมือครับ 
มตทิีป่ระชุม  - มีมติเห็นชอบ ผู้มาประชุม 14   คน 

รับรอง  11   เสียง 
งดออกเสียง   3   เสียง 

     ไม่รับรอง         ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ 
นายสมยง  ชาวนา - ในระเบียบวาระที่ 4 กระผมจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
  ประธานสภาฯ  ทุกท่าน อยากจะเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น ในเรื่องต่างๆ ขอเชิญครับ 
นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี - ในช่วง 5 วันที่ผ่านมา พ้ืนที่ต าบลบัวใหญ่ของเรา เกิดฝนตกหนักและมีน้ าไหลหลากผ่าน 
     (นายก อบต.) เขตพ้ืนที่ต าบลบัวใหญ่ และได้มีถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของต าบลบัวใหญ่ได้รับความ 

เสียหาย ซึ่ง อบต.บัวใหญ่ ได้ด าเนินการก าจัดวัชพืชเพ่ือไม่ให้ขวางทางน้ าไหลผ่าน เมื่อ 3  
วันที่ผ่านมา ได้แก่ บ้านโนนพลวง หมู่ที่ 2  บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 7 และบ้านห้วยแคน  
หมู่ที่ 8 และเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายกับโครงสร้างพ้ืนฐาน และไม่ให้เกิดน้ าท่วมที่นา 
ของพ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้าน ส่วนถนนดินที่ได้รับความเสียหาย ขณะนี้กองช่างได้ 



หนา้ 5 

ด าเนินการออกไปส ารวจ แต่ถ้าจะให้น าหินคลุกไปซ่อมแซม ณ ตอนนี้ ยังไม่สามารถลงไป 
ด าเนินการซ่อมแซมได้เนื่องจากรถที่จะต้องน าหินคลุกไปเทนั้นอาจจะติดหล่ม และส่วน 
หินคลุกที่ไปด าเนินการซ่อมแซมนั้นก็อาจจะจมน้ า อาจจะต้องรอให้ฝนหยุดสักพัก 
เสียก่อน เพ่ือที่จะให้พ้ืนแห้งจะได้เข้าไปด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ในเรื่องโครงสร้าง 
พ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่ต าบลบัวใหญ่ของเรา จึงขอฝากสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ประชาสัมพันธ์ 
ให้พ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้านได้รับความเสียหายได้รับทราบด้วย ส่วนที่สมาชิกสภาฯ ได้ 
แจ้งเกี่ยวกับเรื่องการของถนนที่จะลงหินคลุก เราไม่สามารถลงหินคลุกได้ในระยะทาง  
200 เมตร แต่จะน าไปซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ แต่ถนนใดที่มองแล้วสัญจรไปมา 
ล าบาก อยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ ช่วยแจ้งด้วย ถนนจุดนั้นเป็นที่ส่วนบุคคลหรือว่าเป็นที่ 
สาธารณะที่เราสามารถด าเนินการซ่อมแซมได้ หากกองช่างลงไปด าเนินการส ารวจอาจจะ 
ไม่ทราบว่าจุดที่ท่านสมาชิกสภาจะด าเนินการแก้ไขซ่อมแซมนั้น เป็นที่ส่วนบุคคลหรือไม่ 
ถือว่าเป็นทางสาธารณะที่เราสามารถด าเนินการซ่อมแซมได้ ก็จึงอยากให้สมาชิกสภาฯ  
นั้น ช่วยแจ้งข้อมูลให้รับทราบด้วย และ QR Code ที่เราได้แจกไปนั้นก็เป็นเรื่องที่ส าคัญ 
มาก หากพ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้านของท่านเดือดร้อนและท่านไม่มีเวลาที่จะมาติดต่อ 
เนื่องจากติดภารกิจก็สามารถกรอกข้อมูลร้องทุกข์ผ่าน Application Line ส่วนถนนสาย 
บ้านโนนพลวงเชื่อมต่อต าบลกุดจอก กองช่างก็ได้ด าเนินการลงพื้นที่ออกส ารวจเป็นที่ 
เรียบร้อยแล้วก็คงจะต้องรอเสียก่อน เนื่องจากกระแสน้ าแรงมากจึงด าเนินการซ่อมแซม 
ไม่ได้ และท่ีผ่านมาเจ้าหน้าที่ของ อบต.บัวใหญ่ของเรา ก็ได้ลงพื้นที่ส ารวจความเสียหาย 
ทุกที่ แต่การช่วยเหลือก็อาจจะล่าช้าบ้าง เนื่องจากต้องรอให้ฝนหยุดเสียก่อนถึงจะ 
ด าเนินการซ่อมแซมได้ ก็อยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ ช่วยแจ้งและท าความเข้าใจกับพ่ีน้อง 
ประชาชนในหมู่บ้านด้วย ขอขอบคุณค่ะ 

นายสมยง  ชาวนา - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอหรือแสดงความคิดเห็น อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
  ประธานสภาฯ 
นายบริสุทธิ์  ชาวสวน - โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากสระน้ าไปทางโนนดู่ ก่อนด าเนินการขอยกระดับดิน 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5) จะได้หรือไม่ เนื่องจากตอนนี้ถนนต่ าถ้าด าเนินการก่อสร้างถนนหินคลุกอาจจะท าให้ 

หินคลุกหายเพราะเกิดน้ าท่วม 
นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี - โครงการที่ได้ด าเนินการก่อสร้างไปแล้วนั้น เราไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก 
     (นายก อบต.) เนื่องจากเราได้ด าเนินการออกแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถแก้ไขแบบแปลนได ้ 

ยกเว้นในปีงบประมาณ 2566 ที่เรายังไม่ได้ด าเนินการ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงแบบ 
แปลนได้ แต่ต้องเป็นอ านาจสภาท้องถิ่นอนุมัตใิห้ความเห็นชอบแต่ในส่วนของ 
ปีงบประมาณ 2565 ที่ได้ท าสัญญาและได้ด าเนินการก่อสร้างไปแล้วนั้น ไม่สามารถ 
เปลี่ยนแปลงได้ 

นายณรงค์  จันทร์พรม - ขออภัย ในวันที่ 26 กันยายน 2565 ที่ได้แจ้งจะท าความสะอาดท่อระบายน้ า เนื่องจาก 
(สมาชิก อบต. หมู่ที ่11) เกิดฝนตกไม่สามารถด าเนินกิจกรรมได้ จึงได้ขอยกเลิกกิจกรรมดังกล่าว 

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ าอ้อม หมู่ที่ 11 จากบ้านนางสุวรรณไปทาง 
ถนนลาดยางทางหลวงชนบท กระผมก็ได้น าเรียนให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนรับทราบแล้ว  
ซึ่ง อบต.บัวใหญ่ ได้ท าการส ารวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และน าเข้าข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2566 หากจะด าเนินการในตอนนี้ก็ด าเนินการไม่ได้ 
เนื่องจากฝนตก ซึ่งประชาชนดังกล่าวก็ได้กล่าวกับผมว่า ถนนที่เป็นที่ส่วนของบุคคลของ  
หจก.ธนายนต์ ยินยอมให้ด าเนินการก่อสร้างผ่านได้ แต่ด้วยระเบียบและข้อกฎหมายนั้น  
จึงอยากให้กองช่างศึกษาข้อระเบียบกฎหมาย เนื่องจากถนนสายนี้ใช้มาเป็นระยะเวลา  
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20 ปี เราจะสามารถด าเนินการก่อสร้างถนนผ่านที่ส่วนบุคคลได้หรือไม่ และหาก  
หจก.ธนายนต์ เซ็นเอกสารยินยอม เราจะสามารถด าเนินการก่อสร้างถนนผ่านได้หรือไม่  
ซึ่ง หจก. ธนายนต์ ได้กล่าวกับ นางสุวรรณ มาว่า หากจะด าเนินการก่อสร้างถนนก็ 
สามารถด าเนินการก่อสร้างไดเ้ลย และยินยอมให้ก่อสร้างถนนผ่านได้ ซึ่งถนนสายดังกล่าว 
ใช้สัญจรไปมาเป็นเวลานานมากแล้ว น่าจะเป็นที่สาธารณประโยชน์ เพียงแต่ม ีโฉนดข้าม 
ถนน หากจะด าเนินการได้หรือไม่นั้น ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้รับทราบด้วย เพ่ือจะได้ 
อธิบายให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนได้รับทราบ ต่อไป ขอขอบคุณครับ 

นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี - การก่อสร้างถนนในที่พ้ืนเอกชน (หจก.ธนายนต์) อยากให้เอกชน (หจก.ธนายนต์) ท า        
      (นายก อบต.) หนังสือมอบ ซึ่งอยากจะให้ผู้น าและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนั้น เข้าไปปรึกษาหารือ 

กับ หจก.ธนายนต์ และอยากให้มีหนังสือยินยอมยกที่ดินดังกล่าวเป็นที่สาธารณประโยชน์  
โดยจะต้องระบุด้วยว่าพ้ืนที่ยินยอมนั้น มอบให้กี่ตารางเมตร กว้าง ยาว กี่เมตร โดย 
เอกสารนั้นจะเป็นรูปร่างของโฉนดที่ดิน แต่หนังสือยินยอมควรระบุว่า โฉลดแปลงดังกล่าว  
เลขที่ แบ่งให้เป็นทางสาธารณะต้องระบุให้ชัดเจน ดังนั้น ถนนใดที่ต้องผ่านที่ส่วนบุคคล  
ส่วนใหญ่หน่วยงานราชการที่ไม่ได้อุทิศให้เป็นลายลักษณ์อักษร ยากมากท่ีหน่วยงาน 
ราชการจะเข้าไปด าเนินการก่อสร้าง จึงน าเรียนให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้รับทราบ  
ขอขอบคุณค่ะ 

นายสมยง  ชาวนา - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอหรือแสดงความคิดเห็น อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
  ประธานสภาฯ 
นางดรุณณี  นาดี  - บ้านหันเก่า หมู่ที่ 12 ที่ผ่านมาทุกๆ ปี ประสบปัญหาในเรื่องล าห้วยน้อย เกิดการช ารุด 
เลขานุการสภาฯ  เสียหายซึ่งปีที่ผ่านมาก็ได้เสริมคันดินแต่ก็ยังประสบปัญหาเช่นเคย หากจะด าเนินการ 

ซ่อมแซมนั้น อยากจะให้ด าเนินการซ่อมแซมในช่วงฤดูแล้ง เพ่ือที่จะได้มีประสิทธิภาพเพ่ิม 
มากขึ้น และเจ้าของที่มีพ้ืนที่นาติดล าห้วยน้อย ก็ได้ฝากมายังคณะผู้บริหารหลังจากฝนตก 
แล้ว อยากให้เข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนซึ่งผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย 
เป็นจ านวนมาก เป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว และส่วนในเรื่องของถนนแยกคุ้มประปา ซึ่งเป็น 
ทางสัญจรได้ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. ไปแล้ว เหลืออีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ก่อสร้างการสัญจรไปมาล าบาก หากจะน าหินคลุกไปบรรเทาความเดือดร้อนก็ยังไม่ 
สามารถจะด าเนินการได้ เนื่องจากเกิดฝนตก ตามท่ีท่านนายกได้กล่าวไว้ ในส่วนนี้หาก 
เป็นไปได้ในปีงบประมาณ 2566 อยากให้น าโครงการนี้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ  
อบต.บัวใหญ่ ขอขอบคุณค่ะ 

นายเสวียน  หมั่นกิจ - ขอประชาสัมพันธ์ ในส่วนของส านักปลัด งานพัฒนาชุมชน เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ  
 หัวหน้าส านักปลัด ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ขอประชาสัมพันธ์มายัง ท่านผู้น าและท่านสมาชิกสภาฯ  

ทุกท่าน เกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากท่ีอ่ืน ที่มีคุณสมบัติที่จะรับเบี้ยยังชีพ (ท่ีเดิมอยู่แล้ว)  
หากย้ายมายังองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ขอแจ้งให้ทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ 
ผู้สูงอายุที่ย้ายเข้ามาในหมู่บ้านของท่าน มาลงทะเบียนที่ อบต.บัวใหญ่ ภายในวันที่ 30  
กันยายน 2565 หากเลยระยะเวลาที่ก าหนด จะเก็บตกในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565  
หากอยากรับเบี้ยยังชีพที่เป็นปัจจุบัน ให้มาลงทะเบียนภายใน 30 กันยายน 2565 นี้  
ขอขอบคุณครับ 

 
 
 
 



หนา้ 7 

นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี - ขอเพ่ิมเติม เรื่อง เบี้ยยังชีพ นักพัฒนาชุมชน อบต.บัวใหญ่ ขอความอนุเคราะห์ให้ 
     (นายก อบต.) ผู้สูงอายุ ที่ย้ายเข้ามาพ้ืนที่ อบต.บัวใหญ่ มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ภายในวันที่  

30 กันยายน 2565 ก่อนเที่ยง หน้าที่เจ้าหน้าที่ของเราจะได้ด าเนินการกรอกข้อมูลเข้า 
ระบบ หากเลยระยะเวลาที่ก าหนดอาจจะได้รับเบี้ยยังชีพล่าช้า ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
ได้ติดตามหลายหมู่บ้านแล้ว แต่มีบางหมู่บ้านที่ยังไม่ครบ หากหมู่บ้านใดไม่ม่ันใจให้มา 
ตรวจสอบได้ท่ีนักพัฒนาชุมชน อีกครั้งหนึ่ง 
- ขออนุญาตเพิ่มเติม ขอมอบผู้อ านวยการกองช่าง เรื่องท่ีท่านสมาชิกสภาฯ บ้านหันเก่า  
หมู่ที่ 12 ที่ผ่านมานายกได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ เจ้าของที่นาที่มีที่นาติดกับคันคูล าห้วยน้อย  
ซึ่งคันคูพังเสียหายท าให้เจ้าของที่นาบริเวณนั้นไม่ได้เก็บผลผลิตทางการเกษตรในส่วนนั้น 
จึงต้องด าเนินการช่วยเหลือ จึงขอชี้แจงให้ทุกท่านได้รับทราบ ณ ขณะนี้เราไม่สามารถ 
ด าเนินการใดๆ ได้สักอย่าง เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนคงต้องรอในช่วงฤดูแล้ง จะท าการ 
ซ่อมแซมให้มีสภาพที่คงทนถาวรขึ้น จึงขอมอบกองช่างให้ออกแบบให้มีคุณภาพคงทนและ 
ถาวรยิ่งขึ้น จึงขอน าเรียนให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้รับทราบ 
- ในส่วนที่สาธารณประโยชน์ หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่ม่ันใจว่าที่ใดเป็นที่ส่วนบุคคล ที่ 
ใดเป็นที่สาธารณประโยชน์ ให้สอบถามเจ้าของที่ดิน หากจะยินยอมอุทิศให้เป็นที่ 
สาธารณประโยชน์ ขอให้ท าเป็นหนังสือให้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหลักฐานในการยืนยัน 
ใช้ให้เป็นสาธารณประโยชน์ ขอบคุณค่ะ 

นายสมยง  ชาวนา - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอหรือแสดงความคิดเห็น อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
  ประธานสภาฯ 
นายณรงค์  จันทร์พรม - ช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝน อยากทราบว่า ได้ด าเนินการจัดซื้อกระสอบทรายไว้หรือไม่ เนื่องจาก 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11) บ้านน้ าอ้อม หมู่ที่ 11 ปัจจุบันมีมวลน้ าไหลมาเป็นจ านวนมากแล้ว 
   - เรื่อง ไฟฟ้าส่องสว่าง ที่กองช่างเทศบาลเมืองบัวใหญ่ได้ไปด าเนินการแก้ไขให้ ไฟฟ้าติด 

เพียง 1 วัน แล้วก็ดับเหมือนเช่นเคย จึงขอความอนุเคราะห์ผู้อ านวยการกองช่าง ช่วย 
ประสานยังกองช่างเทศบาลเมืองบัวใหญ่ให้ออกมาด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างอีก 
ครั้งหนึ่ง ขอขอบคุณครับ 

นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี - เรื่อง กระสอบทราย และทราย อบต.บัวใหญ่ ก็ได้เตรียมความพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
     (นายก อบต.) หากเกิดเหตุก็อยากให้สมาชิกสภาฯ แจ้งความประสงค์ท่ีจะขอรับความช่วยเหลือ และ 

ขอความอนุเคราะห์ขอแรงพ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้านมาช่วยในการกรอกถุงทราย  
เนื่องจากพนักงานของเรามีภารกิจที่ต้องดูแลให้ความช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนจ านวน 
หลายหมู่บ้านด้วยกัน ขอขอบคุณค่ะ 

นายส าราญ  กลางพิมาย - เรื่อง ถนนจากบ้านโนนพลวง ไปบ้านป่าหวาย อ าเภอบัวลาย อยากขอความอนุเคราะห์ 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2) วางท่อระบายน้ า หากไม่ด าเนินการวางท่ออาจท าให้ถนนช ารุดเสียหายเหมือนเช่นเคย 

- ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร ซึ่งได้เล็งเห็นความส าคัญถนนสายโนนพลวงเก่ียวกับการ 
ก าจัดวัชพืช และได้น าเครื่องจักรรถแม็คโครมาช่วยในการขุดลอกวัชพืช ขอขอบคุณครบั 

นางส ารวย  โขสันเทียะ - ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร อบต.บัวใหญ่ ที่ได้น าเครื่องจักรรถแม็คโคร ในการขุดลอกวัชพืช 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7) เพ่ือเป็นการเปิดทางน้ าให้ไหล ทั้งจุดสะพานข้ามไปวัดบ้านหนองตะไก้ และจุดศาลา 

ประชาคมหมู่บ้าน ขอขอบคุณค่ะ 
นายสมยง  ชาวนา - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอหรือแสดงความคิดเห็น อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
  ประธานสภาฯ 
 
 



หนา้ 8 

นายสินชัย  หาญศรี - ขอน าเรียนต่อท่ีประชุมสภาฯ เรื่อง ร้องทุกข์ ซึ่งพ่ีน้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
 รองประธานสภาฯ จ านวน 3 จุด เมื่อพายุออกแล้ว ขอความอนุเคราะห์ให้กองช่างลงพ้ืนที่ออกไปส ารวจ ดังนี้ 
    1. ซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 6 บริเวณทิศตะวันตก จากบ้านนาง 

บุญถม ถึงบ้านนางสุพัตรา ระยะทาง 150 เมตร  
    2. คุ้มน้อย ขอความอนุเคราะห์ลงพ้ืนที่ตรวจสอบถนนบริเวณตลาดน้ า ช่วงถนน 

ทางหลวงชนบทกับถนนรอบตลาดน้ าซึ่งต่างระดับกัน การสัญจรไปมาล าบาก 
    3. โครงการก่อสร้างห้องน้ า บริเวณตลาดน้ า ซึ่งกระผมได้ขออนุญาตโรงเรียน 

บ้านห้วยโจด ที่จะด าเนินการก่อสร้างห้องน้ าให้กับพ่อค้าแม่ค้าบริเวณจุดนั้น จึงขอน า 
เรียนให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ ขอขอบคุณครับ 

นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี - บริเวณสระหนองแต้ นายกได้มอบให้กองช่างออกแบบ เพ่ือที่จะของบประมาณเงิน 
     (นายก อบต.) อุดหนุนเฉพาะกิจ ในปีงบประมาณ 2567 เรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยได้ 

มอบนโยบายให้กองช่าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตรอบสระหนองแต้ ก่อสร้างห้องน้ า ส่วน 
ห้องน้ าจะอยู่ทิศใด ต้องขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม  
และอยากให้พี่น้องพ่อค้าแม่ค้าอดทนรออีกสักนิด ในปีงบประมาณ 2566 ก็จะเร่ง 
ด าเนินการช่วยเหลือถนนบริเวณรอบสระน้ าหนองแต้ที่ถนนมีระดับต่างกัน และจะได้น า 
ดินไปปรับให้อยู่ในระดับเดียวกัน ส่วนบริเวณตลาดน้ าแห่งนี้จะพยายามผลักดันให้เป็น 
แหล่งท่องเที่ยว และปรับปรุงภูมิทัศน์ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณก็อาจจะ 
ด าเนินการก่อสร้างเป็นสถานที่ออกก าลังกาย (ลู่วิ่ง) รอบสระน้ าหนองแต้ ส่วนจุดที่จะ 
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบให้ จึงขอน าเรียน 
สมาชิกสภาฯ ทุกหมู่บ้าน ปัญหาใดที่เดือดร้อนคณะผู้บริหารก็จะด าเนินการแก้ไขให้ดี 
ยิ่งขึ้น และขอน าเรียนให้กับหมู่บ้านโนนพลวง หมู่ที่ 2 ถนนเส้นที่ไปต าบลกุดจอก ได้ผู้รับ 
จ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้รับจ้างนั้นอยู่ที่อ าเภอโนนสูง งบประมาณท่ีได้ประมูล จาก  
8,600,000 บาท เหลือประมาณ 7,600,000 บาท หลังจากฤดูฝนหมดไป คงจะลง 
พ้ืนที่ออกมาด าเนินการก่อสร้าง ขอขอบคุณค่ะ 

นายบริสุทธิ์  ชาวสวน - ขอความอนุเคราะห์งบประมาณ ในปีงบประมาณ 2566 ขุดลอกร่องระบายน้ าใน 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5) หมู่บ้าน 

- ขอความอนุเคราะห์ก าจัดวัชพืช สระหนองใต้ เนื่องจากวัชพืชปกคลุมเป็นจ านวนมาก 
ขอขอบคุณครับ  

นายบุญจันทร์  สมบัติไทย - ขอสอบถาม เกี่ยวกับแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้สูงอายุ และอยากสอบถาม ผู้สูงอายุท่านใด 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 อยากรับเป็นเงินสด หรือเข้าบัญชี จะต้องตรวจสอบใหม่หรือไม่ ผู้น าทุกหมู่บ้านจะได้ 

ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สูงอายุได้รับทราบ หรือหากมีการประชุมประจ าเดือนจะได้แจ้ง 
ให้กับผู้สูงอายุในหมู่บ้านได้รับทราบ ในปีงบประมาณ 2566 ผู้สูงอายุท่านใดมีความ 
ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพเป็นเงินสด หรือเข้าบัญชีจะมีการแก้ไขอย่างไร จึงอยากน า 
เรียนสอบถามมายังคณะผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ เผื่อจะมีแนวทางการปฏิบัติ 
จะได้แจ้งให้ผู้สูงอายุในหมู่บ้านและรับทราบต่อไป ขอบคุณครับ 

นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี - เรื่อง การขอรับเบี้ยยังชีพ นายกได้มีนโยบายในการให้บริการผู้สูงอายุในต าบลบัวใหญ่ 
     (นายก อบต.) ของเราอยู่แล้ว ตามท่ีผู้สูงอายุในหมู่บ้านของท่านสะดวก อยากจะขอรับเป็นเงินสดหรือ 

เขา้บัญชี หรือผู้สูงอายุอยากจะเปลี่ยนจากเข้าบัญชีมาขอรับเป็นเงินสด ให้แจ้งมายัง 
นักพัฒนาชุมชน แต่หากอยากจะขอรับเป็นปีงบประมาณ อยากขอความอนุเคราะห์ 
ผู้ใหญ่บ้านสอบถามผู้สูงอายุในหมู่บ้านและก็ให้แจ้งมายังนักพัฒนาชุมชน ขอขอบคุณค่ะ 

 






